
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
********************** 

 
ผู้มาประชุม 

    
 

1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายแมน เปียยะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี 

 
6 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 - 

 
7 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

 
8 นายปิยะพงษ์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย นายปิยะพงษ์ ชูชื่น 

       ผู้ลาประชุม 
         

ผู้ไม่มาประชุม 
    

 
1 นายแมน เปียยะบุตร 

   
 

2 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ 
   

       ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายสขภณ เพ่ิมสิน นายก อบต. นายสขภณ เพ่ิมสิน 

 
2 นายไทย พุกพัน รองนายก อบต. นายไทย พุกพัน 

 
3 นางสาวอัญชสี หาญณรงค์ รองนายก อบต. นางสาวอัญชสี หาญณรงค์ 

 
4 นายสมชาย มานิช ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นายสมชาย มานิช 

 
5 นายสมใจ ข าสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายสมใจ ข าสวัสดิ์ 

 
6 นายฉัตรชัย แสงจันทร์ ผอ.ร.ร.วัดสมุทรโคดม นายฉัตรชัย แสงจันทร์ 

 
7 นางอัชรา เสริมทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

 
8 นายพรอนันต์ สาพิมพ์ ผู้อ านวยการกองช่าง นายพรอนันต์ สาพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา  09.55 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 ประธาน  - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
 ประธาน  - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2565   
 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 
 ประธาน  - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 
 ประธาน  - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.2565  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  4  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
ศรัทธา  เจือหอม  และนายชูชาติ  ทรัพย์ทวี   

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน  - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2565 

ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายกอบต. - เรียนท่านประธานระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3  พ.ศ.2561  ได้ยกเลิกแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
เปลี่ยนมาใช้ค าว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810 . 3 / ว 
7467  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันให้มีความสอดคล้อง  
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรพาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ 5  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ประจ าปีงบประมาณ 2566  ต่อไป 

 ในการนี้ผมจึงเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  พ.ศ.2565  มา
เพ่ือให้ท่านประธานสภา พิจารณาเห็นชอบต่อไป ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
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ประธาน  - ตามท่ีท่านนายกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม ครั้ง

ที่ 1  พ.ศ.2565  มาให้สภาฯ พิจารณาในวันนี้  ผมจะขอให้สมาชิกสภาพิจารณาร่างแผนฉบับนี้โดยละเอียด  ถ้าจะมี
ข้อซักถาม ขอให้สอบถามได้  ขอเชิญสมาชิกตรวจดูร่างแผน 

ประธาน  - หน้า 54  ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 2 , 3  ผมจ าได้ว่าตอนประชุมประชาคมต าบลให้
เพ่ิมแผนเป็นติดตั้งทั้ง 4 หมู่  ดังนั้นขอให้แก้ไขเป็นทั้งต าบล ส่วนงบประมาณเท่าไหร่  นายกลองประมาณค่าใช้จ่ายและ
แก้ไขให้ด้วย 

ประธาน  - หน้า 10  โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชทินัดดามาตุ  เป็นโครงการที่เราจัดอย่างไร 

อัชรา  - เป็นโครงการที่จัดอบรมให้กับ อสม. เดิมอบต.อุดหนุนให้หมู่บ้านด าเนินการแต่
หมู่บ้านไม่ได้ของบมา 2 ปีแล้ว  อบต.เลยมาด าเนินงานเอง 

รองนายกไทย - หน้า 28 ข้อ 2  และหน้า 29  ข้อ 1  โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ตั้ง
งบประมาณไว้เพียงหนึ่งหมื่นบาทจะเพียงพอหรือไม่  ผมดูว่าน้อยเกินไป  ไม่ทราบว่าใช้จ่ายไปในเรื่องอะไรบ้าง  ถ้าซื้อ
ถุงด าด้วยไม่น่าจะเพียงพอ 

อัชรา  - โครงการนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องจัดอบรมให้ความรู้  ส่วนถุงด าทางอบต. ตั้ง
งบประมาณไว้ในค่าวัสดุงานบ้านงานครัวไว้ทุกปี  ซึ่งเบิกจ่ายไม่ใช้งบโครงการนี้ 

ประธาน  - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงบประมาณ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ท าไมใช้งบถึง
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท 

อัชรา  - ในงบประมาณของโครงการนี้ มีเป้าหมาย 4 กิจกรรม ไม่ใช่ท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพียงอย่างเดียว 

ชูชาติ  - หน้า 52  ในแผนมีค่าบ ารุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้หนึ่งล้านบาท ผมได้รับ
แจ้งมาว่าซอยต่อจากบ้านเจ๊หนู มีพ้ืนที่ว่างน่าจะเป็นสาธารณะ  ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นสาธารณะจริงหรือไม่  ตอนนี้เป็น
แอ่งอยู่  เขาอยากให้ลงหินคลุก  ฝากทางท่านนายกช่วยดูด้วย 

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  4  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
ศรัทธา  เจือหอม  และนายชูชาติ  ทรัพย์ทวี   

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน  - ก่อนที่จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 6  ผมเห็นว่าขณะนี้ใกล้เวลา  12  นาฬิกา แล้ว

ผมจะขอพักการประชุมไว้ก่อนเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมด าเนินการประชุม  ตาม
ระเบียบวาระท่ี 6 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนขอเชิญ 
 ผอ.ฉัตรชัย - โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมาตลอดปีการศึกษา เป็นการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  ภาคเรียนที่ 2  เรียนออนไลน์มาช่วงหนึ่ง ตั้งแต่ 1 ธันวาคม  2564  ถึง 25 มีนาคม  2565  จัดการเรียน
ออนไซด ์คือมาเรียนที่โรงเรียน ภายใต้มาตรการโควิท 19  การเรียนการสอนผ่านไปได้ด้วยดี และทาง รพ.สต. โดย ผอ.
องค์การมาดูแล ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียน  นมที่อบต.จัดให้โรงเรียนได้รับแล้ว แต่โรงเรียนยังไม่ได้ส่งมอบ
ให้เด็กสอบปลายภาคเรียบร้อยแล้ว  ส่วนเด็ก ป.6 ที่เรียนจบปีการศึกษา 2564  เด็กได้เรียนต่อครบทุกคน  ผลสอบ
โอเน็ตทุกรายวิชาภาษาไทย  64.63% คณิตศาสตร์ 52.63%  วิทยาศาสตร์ 35.63%  อังกฤษ 49.22%  . 
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สรุปคะแนนค่าเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศเป็นการยืนยันผลสัมฤทธิ์การศึกษาของโรงเรียน ในระดับประเทศ
โรงเรียนได้ 40.19% วิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน ระดับ 81%  เป็นวิชาที่โรงเรียนภาคภูมิใจมากที่สุด  เพราะโรงเรียนที่มี
เด็กน้อย ๆ เขามักจะบอกว่าเด็กไม่มีคุณภาพ  แต่เราท าให้เขาเห็นว่าเรามีคุณภาพ  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2565  ที่
ผ่านมา  ทางเขตเรียก ผอ.ร.ร.วัดสมุทรโคดมและรักษาการ ผอ.ร.ร.วัดสมุทรธารามไปพบเพ่ือไปสอบถามถึงค าตอบว่าจะ
ให้เขตควบรวม  ซึ่งผมและอาจารย์สุมณฑาตอบยืนยันไปว่าไม่ยินดีไปรวม  เขามีข้อเสนอว่าให้มี 4 แนวทางเลือก คือ  
1.ให้ไปเรียนรวมกับโรงเรียนบางแก้ว  2.สองโรงเรียนในพ้ืนที่รวมกันในต าบล  3.ต่างโรงเรียนต่างอยู่  บริหาร
เหมือนเดิม  แต่มีเงื่อนไขต้องมีความเห็นของกรรมการศึกษากับผู้ปกครอง และให้ชี้แจงเหตุผล   4.ให้ท าเรื่องโอนย้าย
ไปอยู่กับท้องถิ่นเลยทั้งสองโรงเรียนกลับมาประชุมพร้อมกัน    แล้วได้ข้อสรุปว่ายอมรวมกันในต าบลโดยให้โรงเรียนวัด
สมุทรโคดมเป็นโรงเรียนหลัก 
 ผู้ใหญ่สมใจ - เรื่องกล้องวงจรปิดที่ประชุมประชาคมต าบลกันของหมู่ 1 แค่เพ่ิมตัวกล้องอย่างเดียว 
แต่ตัวระบบตัวรวมไม่ต้องเพ่ิม 
 พรอนันต์ - วันที่  20  ทางอบต. จะไปคุยกับทางชลประทานแต่จะประชุมรวบรวมข้อมูลที่
เทศบาลหาดเจ้าก่อน  ส่วนวันที่  21  จะเป็นวันประชุมของชลประทาน  ฝากท่านผู้ใหญ่  ก านัน  สมาชิก  เสนอปัญหา
ให้ทางชลประทานได ้
 ประธาน - ผมอยากให้ขุดลอกหลุม ยืมของชลประทานที่ขนานแนวถนน  ผมเคยเสนอมานาน
แล้ว 
 ประธาน - สนามกีฬาอเนกประสงค์ของหมู่ 4  ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว 
 พรอนันต์ - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการด าเนินงานคณะกรรมการ ซึ่งมีกรรมการบางคนติดโควิดต้อง
รอให้กรรมการมาครบ 

ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม 
   เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

             นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 
       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพัน   นายบุญช่วย  ทรัพย์
ทวี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพัน)  (นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


